

กรมวิทย์ตรวจเชื้อวัณโรครู้ผล24ชม.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศทั่วโลก ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง คาดว่าไทยมีผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิดประมาณ 130,000 คน เสียชีวิตปีละกว่า 11,000 ราย โดยร้อยละ 80 เป็นวัณโรคปอด ทั้งนี้ แนวโน้มปัญหาวัณโรคอาจรุนแรงขึ้นเนื่องจาก 1.การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และ 2.ปัญหาเชื้อดื้อยา เพราะผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเนื่อง

นพ.นิพนธ์กล่าวว่า สธ.ได้ดำเนินโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของรถบริการสาธารณะ เพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาวิธีตรวจ

เชื้อวัณโรคเพื่อให้รู้ผลเร็ว โดยใช้เทคนิคตรวจสอบสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาจากตัวอย่างเลือด มีความจำเพาะสูงและรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าการเพาะเชื้อวัณโรคที่ใช้เวลา 4-8 สัปดาห์ จึงจะรู้ผล

นพ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดบริการการตรวจการติดเชื้อวัณโรคโดยตรวจสอบสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาจากตัวอย่างเลือด ซึ่งรู้ผลเร็วและมีความจำเพาะสูง นำมาใช้ในโครงการตรวจสุขภาพแท็กซี่ จุดแรกในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม คาดว่าจะมีผู้ขับแท็กซี่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก จุดต่อไปจะดำเนินการที่สนามบินดอนเมือง

●สุรินทร์โรคมือเท้าปากระบาด

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นพ.สอาด วีระเจริญ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เผยว่า สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งจังหวัดมีเด็กเล็กป่วยประมาณ 15 ราย ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ศูนย์เด็กเล็กที่มีการระบาดได้สั่งให้ปิดศูนย์ แล้วทำความสะอาดให้ทั่ว นำน้ำยาฆ่าเชื้อมาล้างพื้นห้อง ผนัง อาคาร ที่เด็กเล่น ที่นอน สิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่าง เพื่อฆ่าเชื้อโรค และเฝ้าดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด โรคมือ เท้า ปากที่ระบาดขณะนี้ ไม่ใช่เชื้อที่มีอันตรายร้ายแรง เหมือนที่เกิดกับเด็กที่ประเทศกัมพูชา ได้สั่งการให้มีการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน และทุกพื้นที่ของ จ.สุรินทร์

สธ.เตือนกึ่งเหล่าแก้หนาวเสี่ยงตาย

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ สธ.ได้ออกคำแนะนำประชาชน เพื่อป้องกันโรคที่มาพร้อมกับภัยหนาวที่พบได้บ่อย 8 โรค ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และอุจจาระร่วงในเด็ก รวมถึงโรคผิวหนังที่เกิดจากสภาพอากาศแห้ง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน ในการป้องกันโรคดังกล่าวเน้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย 3 กลุ่ม เนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำกว่ากลุ่มอื่น ได้แก่ 1.กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 2.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และ 3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน โรคหัวใจ

โรคหลอดเลือด หอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรคไต และโรคโลหิตจาง เพราะหากป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าประชาชนทั่วไป

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อไปว่า ในการป้องกัน ภัยหนาวขอให้ประชาชนสวมเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว เพื่อให้ความอบอุ่นร่างกาย ควรหลีกเลี่ยง สิ่งที่จะทำให้ร่างกายอ่อนแอและเสี่ยงอันตราย ต่อสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิต ได้แก่ การดื่มสุรา ซึ่งมีประชาชนบางกลุ่มเชื่อว่าดื่มแล้วจะแก้หนาว

ได้นั้นไม่เป็นความจริง เพราะการดื่มสุราจะทำให้รู้สึกเหมือนว่าร่างกาย อบอุ่นในช่วงแรก ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากเส้นเลือดขยายตัว ทำให้ ร้อนวูบวาบ ผลที่เกิดตามมาก็คือร่างกายจะสูญเสียความร้อนและน้ำจาก ผิวหนังอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิในร่างกายต่ำได้ง่าย จึงมักพบการ เสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำในผู้ที่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ.